

# สำเนา

ที่ นร ๐๕๐๘/ ๒๕๖๗

สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี  
ทำเนียบรัฐบาล กทม. ๑๐๓๐๐

๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๗

เรื่อง รัฐบาลสาธารณรัฐโปแลนด์เสนอขอแต่งตั้งเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งสาธารณรัฐโปแลนด์ประจำประเทศไทย

เรียน ราชเลขานุการในพระองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

- สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. สำเนาหนังสือกระทรวงการต่างประเทศ ด่วนมาก ที่ กต ๐๔๐๒/๓๒๒๖ ลงวันที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๖๗  
๒. ประวัติ นายคอนรัต ปฟลิก

ด้วยกระทรวงการต่างประเทศขอให้นำเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาอนุมัติการตั้งรัฐบาลสาธารณรัฐโปแลนด์เสนอขอแต่งตั้ง นายคอนรัต ปฟลิก (Mr. Konrad Pawlik) ให้ดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งสาธารณรัฐโปแลนด์ประจำประเทศไทยคนใหม่ โดยมีถิ่นพำนัก ณ กรุงเทพมหานคร สืบแทน นายอาร์ตูร์ ดมอฮอฟสกี (Mr. Artur Dmochowski) ซึ่งครบวาระการดำรงตำแหน่ง ทั้งนี้ ผู้ได้รับการเสนอแต่งตั้งมีความคุ้นเคยกับประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ รวมถึงประเทศไทย โดยเป็นหนึ่งในคณะทำงานที่มีบทบาทในการผลักดันการจัดตั้งกลไกการหารือเชิงยุทธศาสตร์ (Strategic Dialogue: SD) ระหว่างประเทศไทยกับสาธารณรัฐโปแลนด์ และมีความมุ่งมั่นที่จะส่งเสริมความสัมพันธ์และความร่วมมือระหว่างประเทศไทยกับสาธารณรัฐโปแลนด์ในด้านเศรษฐกิจ ความมั่นคง และการศึกษา ดังนั้น การแต่งตั้ง นายคอนรัต ปฟลิก ให้ดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งสาธารณรัฐโปแลนด์ประจำประเทศไทย จึงน่าจะช่วยกระชับความสัมพันธ์และความร่วมมือระหว่างประเทศไทยกับสาธารณรัฐโปแลนด์ให้มีพลวัต และมีความต่อเนื่องแน่นแฟ้นยิ่งขึ้น ซึ่งสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้นำเรื่องนี้เสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาแล้ว

คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๗ อนุมัติตามที่กระทรวงการต่างประเทศเสนอ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบไว้ชั้นหนึ่งก่อน ซึ่งเมื่อกระทรวงการต่างประเทศได้แจ้งเรื่องเอกอัครราชทูตดังกล่าวขอพระราชทานพระบรมราชวโรกาสเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายอักษรสาส์นตราตั้งแล้ว สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีจะได้ขอให้นำความกราบบังคมทูลพระกรุณาทรงทราบฝ่าละอองธุลีพระบาทเกี่ยวกับมติคณะรัฐมนตรีข้างต้นและเรื่องเอกอัครราชทูตดังกล่าวขอพระราชทานพระบรมราชวโรกาสเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายอักษรสาส์นตราตั้งไปในคราวเดียวกันต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

ณัฐฎาจารย์ อนันตศิลป์

(นางณัฐฎาจารย์ อนันตศิลป์)

เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

กองอาลักษณ์และเครื่องราชอิสริยาภรณ์

โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๙๐๐๐ ต่อ ๑๘๔๒ (กรรมการ)

โทรสาร ๐ ๒๒๘๐ ๙๐๗๒ www.soc.go.th

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ saraban@soc.go.th